

ช่อง ททบ. หมายเลข 1 เกาะติดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018



ช่อง ททบ. หมายเลข 1 เกาะติดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 พร้อมรายงานผลการแข่งขันและวิเคราะห์เกมแบบนัดต่อกัน กับ 3 รายการพิเศษที่คอฟุตบอลไม่ควรพลาด

เริ่มแล้วกับการแข่งขันลูกหนังระดับโลก การแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ณ ประเทศรัสเซีย ถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกนัดผ่าน 3 ช่องทีวีดิจิทัล ได้แก่ ช่อง ททบ. หมายเลข 1, ช่อง ทูโฟร์ยู หมายเลข 24 และ ช่อง อมรินทร์ทีวี หมายเลข 34 ครบทั้ง 64 นัด ซึ่ง ช่อง 5 ได้สิทธิการถ่ายทอด 24 นัด โดย ททบ. ไม่พลาดที่จะจัดรายการพิเศษเกาะติดรายงานสถานการณ์ในช่วงฟุตบอลโลก เพื่ออัปเดตข่าวความเคลื่อนไหว การวิเคราะห์เจาะลึกการแข่งขัน รวมทั้งสรุปผลการแข่งขันและไฮไลท์ของเกมแบบนัดต่อกัน กับ 3 รายการพิเศษให้แฟนฟุตบอลได้ติดตามตลอดทัวร์นาเมนต์ เวิลด์คัพ 2018

รายการ “World Cup GuRu Russia 2018” ช่วงแรกดำเนินรายการโดย วรุฒิ พงษ์ธีระพล บรรณาธิการข่าวกีฬาและผู้ประกาศข่าวกีฬา ททบ. นำเสนอไฮไลท์การแข่งขันนัดที่ผ่านมา พร้อมร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลก และทีมฟุตบอลโปรดที่ชื่นชอบ ก่อนเข้าสู่ช่วง “วิเคราะห์ก่อนเกมส์” ที่จะวิเคราะห์เจาะลึก รูปแบบ แต่ละทีมก่อนการแข่งขัน จากนั้นเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก

รายการ “PHENOMS ประตูลูกบอลโลก” นำเสนอสารคดีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญกับ 60 เรื่องราว จากสุดยอด 20 นักเตะ ของทีมชาติมหาอำนาจในฟุตบอล พร้อมชมภาพเหตุการณ์สำคัญที่ไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อน ออกอากาศห้วงของการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018

รายการ “คุยก่อนเขี้ยว” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30-18.00 น. เป็นรายการสไตส์วไรดีแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก “คุยหลังแข่ง” เป็นการรายงานผลการแข่งขันนัดที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอไฮไลท์ที่น่าติดตาม ให้เสียงพากย์สดในรายการ โดย โทนครุง-พีระณัฐ จำปาเงิน นักพากย์ระดับประเทศพร้อมนำเสนอเกร็ดข่าวในฟุตบอลโลกและข่าวเก็บตกจากต่างประเทศ ช่วงที่ 2 “คุยกับแขก” เป็นการเชิญคนดังจากหลายแวดวงมาร่วมพูดคุยในเรื่องของความชื่นชอบและการเชียร์ทีมฟุตบอล พร้อมกับนำเสนอกระแสความฟีเวอร์ฟุตบอลโลกของเมืองไทย นอกจากนี้รับชมภาพบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลจากสถานที่ต่างๆ โดยผู้สื่อข่าวภาคสนาม และ ช่วงที่ 3 “คุยก่อนเขี้ยว” นำเสนอโปรแกรมการแข่งขันที่ ททบ. จะถ่ายทอดสด พร้อมติดตามบรรยากาศก่อนการแข่งขัน และวิเคราะห์เกม โดย โค้ชโจ-ธีรศักดิ์ โพธิ์อ้น, โค้ชโย่ง-วรวิฑูร์ ศรีมะฆะ, บาส-อภิภู สุนทรพนาเวช, กล้า ปิ่นเกลียว, โทนครุง ปิดท้ายด้วยโทรเช็

ตั้งที่จะมาร่วมทำนาย สีเสื้อของทีมต่างๆ ที่ลงแข่งขันในแต่ละวัน

ติดตามชมรายการ “World Cup GuRu Russia 2018” ได้ตลอดก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกทุกนัดที่ถ่ายทอดสดทาง ททบ. รายการ “PHENOMS ประตูสู่บอลโลก” ออกอากาศห้องของการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 และ รายการ “คุยก่อนเขี้ยว” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30–18.00 น. ทาง ททบ. หมายเลข 1 หรือ Facebook : TV5HD1 และติดตามข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวของ ททบ. ได้ทาง www.tv5.co.th